



จดหมายข่าว

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

สวัสดีค่ะ... ต้องกล่าวสวัสดีกับคนที่กำลังมีความรักเพราะเป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์
นั่นเอง แต่งานนี้ บก. ไม่เกี่ยว..ช่วงเดือนนี้เลยได้ลงพื้นที่ติดตามงานบ่อยเป็นพิเศษ จดหมาย
ข่าวฉบับนี้เลยดูล่าช้าไปเล็กน้อยต้องขอภัยท่านผู้อ่านด้วยนะคะ แต่ก็ได้ข้อมูลข่าวสารจาก
การตามงานมาฝากกันในคอลัมน์มองงานผ่านสื่อในการไปทำหลักสูตรของโครงการอุทยานฯ
และเพิ่งจบไปหมาดๆ ก็บังงานมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรฯ แถวๆ พระราม ๒ พร้อมสาระ
ดีๆ ในฉบับอีกเพียบก็ติดตามอ่านกันได้เลยคะ...



การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรภายใต้ โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร



เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรที่จะดำเนินการภายใต้โครงการอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ที่ จ.เพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรจากเกษตรกรผู้นำและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี
ประมาณ 40 คน

ก่อนอื่นคงต้องแนะนำอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรว่า
อุทยานนี้ตั้งอยู่ที่ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บริหาร
จัดการโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะให้เป็นผู้
เรียนรู้ระดับสากล ด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในอุทยานมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร ประกอบด้วย
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม
มีนิทรรศการและการสาธิตให้ได้เรียนรู้ ทั้งหมด 8 สถานี

ย้อนกลับมาสู่การสัมมนา ในช่วงแรกเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้สถานที่
และองค์ความรู้ตามสถานีต่างๆ ของอุทยานฯ เป็นส่วนประกอบของการ
ฝึกอบรม และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อปเป็น 2 กลุ่ม 2 หลักสูตร

สุดท้ายวันนั้นก็ได้หลักสูตรการฝึกอบรมออกมา 2 หลักสูตร โดยใน
หลักสูตรที่ 1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในไร่นาให้แก่
ผู้นำเกษตรกร มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 ราย เพื่อลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการดิน/น้ำ/ปุ๋ย การ
จำแนกแมลง และการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน เช่น การทำเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย เมตาโรเซียม และไตรโค-เดอร์มา
ได้ความร่วมมือด้านวิทยากรทั้งจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน และ
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี สำหรับ
ในหลักสูตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลด
และใช้ประโยชน์ของเสียจากการเกษตร
เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อปท.
30 ราย เพื่อให้ อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจในการนำของเสียทางการ เกษตร
ไปใช้ประโยชน์และนำความรู้ที่ได้ไปขยาย
ผลต่อชุมชน โดยมีเนื้อหาเริ่มจากการจุด
ประกายให้เกิดความตระหนักในปัญหา
วิธีการจัดการวัสดุเหลือใช้ตามประเภท



ของของเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการในด้านต่างๆ ในหลักสูตรนี้อาศัยความร่วมมือจากเกษตรกร ผู้นำผู้มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ร่วมกับพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะเป็นหลักสูตร 1 วัน และจะสอดแทรกการศึกษาดูงานตามสถานีต่างๆ ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงให้เข้ากับทั้ง 2 หลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรชุมชนของอุทยาน ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการฝึกอบรมแล้วจะมีการรายงานให้ทราบถึงผลกันต่อไป



นิทรรศการ “งานมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตร รายได้สู่เกษตรกร”

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงาน “มหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตร รายได้สู่เกษตรกร” ขึ้นเมื่อวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมถึงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร



ซึ่งในส่วนของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงได้นำเสนอผลงานในชื่อ **“2 ทศวรรษการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”** โดยนำเสนอในแนวคิด ความเป็นมาของการส่งเสริมการและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง บทบาทภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้ง การส่งเสริมการผลิตฯ และกาแฟ ตกแต่งนิทรรศการด้วยผลผลิตจากการส่งเสริม ประกอบด้วย ไม้ดอก พืชผัก และไม้ผลจากเมืองหนาว หัตถกรรมจากชาวไทยภูเขา หัตถกรรมจากเส้นใยเฮมพ์ (กัญชง) อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า และของใช้ เป็นต้น





แผนการทำ KM FFS (กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร)

ช่วงที่ผ่านมาทางคณะทำงาน KM ของ กพฉ. ได้เตรียมดำเนินการตามแผนที่ 1 โดยมีเป้าหมายการทำ KM คือ เจ้าหน้าที่ในกองมีความรู้เรื่องกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอย่างลึกซึ้ง (จะพยายาม...) และเจ้าหน้าที่ที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาของกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (2) ขั้นตอนการดำเนินงาน (3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ (4) ข้อจำกัด ตามแผน แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงเดือนมีนาคม โดยอาศัยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงของกรมส่งเสริมการเกษตรเราๆ เช่น คุณสมคิด นุชปิ่น คุณอรุณพล พยัคฆพันธ์ (ท่านนี้ถึงแม้จะเกษียณราชการก่อนกำหนดไปแล้ว..แต่ก็ยังให้ความกรุณาอย่างเสมอ) รวมถึงคุณบุญรัตน์ สุขมาก และคุณสมคิด เฉลิมเกียรติ (จากศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.สุพรรณบุรี) ดำเนินรายการโดย KM TEAM ของ กพฉ.

เทคนิคการปลูกผัก... ในกระสอบ



พอดีได้มีโอกาสเข้าชมเว็บไซต์ของบ้านสวนพอเพียง สะดุดตากับหัวข้อเทคนิคการปลูกผักในกระสอบ ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบัน พื้นที่บริเวณบ้านมีจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลยจะทำให้ปลูกผักไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากไม่มีแสงแดด จะมีแสงแดดก็เฉพาะบริเวณใกล้ๆ บ้าน ซึ่งไม่สามารถยกร่องปลูกผักได้ ในเมื่ออยากกินผักที่ปลูกเองก็ต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยการเอาดินใส่กระสอบแล้วเอามาวางในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงแล้วปลูก นี่เป็นการเริ่มต้นการปลูกผักในกระสอบ โดยเริ่มจากการวางกระสอบสำหรับพื้นที่น้อยให้วางแนวตั้ง หากมีพื้นที่มากกว่าก็วางแนวนอนได้ เอาดินใส่กระสอบประมาณ 1/2 กระสอบ มัดปากถุงแล้วพลิกให้กระสอบนอนลง (ต่อไปแล้วจะปลูกยังไงละคราวนี้) ซึ่งผู้เขียนมีเป้าหมายที่จะปลูกผักฮ่องเต้ ก็ไปหากระป๋องพลาสติกมา แล้วก็จัดการเจาะรูกระสอบให้เท่าขนาดกระป๋องพลาสติกมา แล้วหยอดเมล็ดผักฮ่องเต้ลงปลูก โดยมีเทคนิคเดียวว่าการวางกระสอบแบบนอน เหมาะสำหรับการปลูกพวกผักกาดที่ไม่ลงรากลึกมากนัก ส่วนการวางกระสอบ



แบบตั้ง เหมาะสำหรับการปลูกพริก มะเขือ พืชที่ลงรากยาว ก็กลับไป

ลองทำกับคุณะคะ
ปลูกผักทานเองลด
ต้นทุนปลอดภัยจาก
สารพิษด้วย...

ขอบคุณ...เว็บไซต์บ้านสวนพอเพียง

ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ เจ้าของ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บรรณาธิการ นางสาวอุษากร ขำวิไล กองบรรณาธิการ นายอานัติ ชุณหลา ประธานคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการโดย คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ โทร 0-2940-6059